

การจัดตั้งรางวัล World Soil Day Award

ประเทศไทยและ FAO ร่วมกันจัดตั้งรางวัล World Soil Day Award เพื่อมอบให้แก่ บุคคล ชุมชน องค์กร หรือประเทศผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดีเด่น ด้านการส่งเสริมกิจกรรมวันดินโลกและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดินเพื่อความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน โดยรางวัล (สนับสนุนโดยประเทศไทย) ประกอบด้วย เหรียญรางวัล เงินรางวัล (๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ) และค่าใช้จ่ายในการ เดินทางมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการดิน การเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางตามพระราชดำริด้านการจัดการ ดิน และการร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ประเทศไทย (รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒ ล้านบาท) ซึ่งกรรมการตัดสิน (กำหนดโดย FAO) ประกอบด้วย ผู้แทนประเทศไทย ประธานกลุ่มสมัชชาความร่วมมือด้านดินจาก ๙ ภูมิภาคทั่วโลก (แอฟริกา เอเชีย อเมริกา เหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ ยุโรป ยูเรเชีย แปซิฟิก ตะวันออกไกล และอัฟกาเหนือ) ผู้แทนสหพันธ์วิทยาศาสตร์ทางดิน นานาชาติ และประธานคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ดิน ภายใต้ Global Soil Partnership

เกณฑ์การตัดสิน (กำหนดโดย FAO) พิจารณาจากกิจกรรมวันดินโลก ที่จัดระหว่าง ๑ - ๑๕ ธันวาคม และมีความสอดคล้องกับหัวข้อหลักวันดินโลกที่ FAO กำหนด เกณฑ์การตัดสินประกอบด้วย

(๑) ด้านการจัดกิจกรรม พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพของวัสดุที่ใช้ประกอบ ชิ้นงาน ภาพรวมของการจัดงาน ผลการประเมินผลการจัดกิจกรรม

(๒) ด้านการสร้างความตระหนัก พิจารณาจากสื่อ (material) ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สร้างความตระหนัก ส่วนแบ่งการตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้อยอดการตอบกลับ และช่องทางการเผยแพร่

(๓) ด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน พิจารณาจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผลการตอบแบบประเมิน

(๔) ด้านการเผยแพร่กิจกรรม พิจารณาจากโอกาสในการสร้างข่าวหรือการเป็นที่ปรากฏในสื่อ

(๕) ด้านการสร้างการรับรู้ในสื่อดิจิทัล พิจารณาจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ และเนื้อหาของการเผยแพร่

(๖) ด้านการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ พิจารณาจาก ความหลากหลายของหน่วยงานที่ ร่วมจัดกิจกรรม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และการจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ World Soil Day Award

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ	
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
เปิดรับสมัคร					←		→					FAO
ปิดรับสมัคร							๓๐					FAO
คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก								↔				FAO
ประกาศชื่อผู้ได้รับ รางวัล									↔			FAO
พิธีมอบรางวัล											๕	กรมพัฒนาที่ดิน

แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

ของหน่วยงาน.....

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม/ โครงการ/องค์กร	ผลสำเร็จ/ความโดดเด่น	สถานที่ (ระบุ ตำบล อำเภอ จังหวัด)	พิกัด	ระยะเวลา ที่ดำเนินโครงการ	กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วม	รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)	ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ : โปรดส่งแบบฟอร์มให้ กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน E-mail : ldd7moac@gmail.com โทร ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๗๑ โทร/โทรสาร ๐๒๕๗๙ ๐๗๗๒

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code

